

Số: 495/BC- HĐND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO

**Thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm , kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 của UBND tỉnh (lĩnh vực pháp chế); Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2017**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế đã thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2017; Tòa án nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2017. Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản tán thành với những nội dung trong các báo cáo và thống nhất đánh giá như sau:

I. VỀ BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH

1. Những kết quả đạt được

Sáu tháng đầu năm 2017, tình hình an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm được giữ vững, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ; giải quyết có hiệu quả đình công, khiếu kiện đông người, không để phát sinh “điểm nóng”. Cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các cấp ủy và chính quyền đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý về kinh tế, trật tự trị an; gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân với 4.000 quân nhân nhập ngũ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quốc phòng, an ninh cho 7.274 cán bộ, chiến sỹ; chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác diễn tập khu vực phòng thủ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe.

1. Lực lượng Công an đã đấu tranh, kiềm chế hoạt động của các băng, nhóm tội phạm hình sự. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 8%; điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao (82%); án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96%, làm chuyển biến

cơ bản hoạt động tội phạm trên địa bàn. Phát hiện, điều tra làm rõ một số vụ án lớn. Tổ chức tổng rà soát băng, ổ nhóm tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo đấu tranh, trấn áp quyết liệt, xét duyệt, phân công trách nhiệm trong gọi hỏi, răn đe, đấu tranh với băng, ổ nhóm tội phạm, đã triệt xoá được 115 băng, ổ, nhóm, bắt 421 đối tượng.

- Phát hiện 1.448 vụ, 2.551 đối tượng gây án và có liên quan (bao gồm tội phạm và vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường), đã khởi tố 1.077 vụ, 1.871 bị can. Cơ quan cảnh sát điều tra đã kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 841 vụ, 1.604 bị can. Trong công tác điều tra hình sự không xảy ra oan sai, vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 160 đối tượng truy nã (trong đó có 48 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm).

2. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành tập trung triển khai đạt được kết quả tích cực, đã giải quyết 186/203 vụ khiếu nại (đạt 91,6%), tố cáo 32/35 (đạt 87%) thuộc thẩm quyền. Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các sở, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn; trực tiếp xác minh, phối hợp giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng; tổ chức nhiều lần đối thoại để công dân đồng thuận, chấm dứt khiếu nại. Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đã góp phần ổn định tình hình, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3. Công tác cải cách hành chính được các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện theo hướng công khai minh bạch, đơn giản, thuận tiện và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, nhằm góp phần đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp rà soát, kiến nghị đơn giản tối đa về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý; công bố kịp thời, công khai đúng quy định các thủ tục hành chính mới ban hành. Phê duyệt Đề án thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh và trung tâm hành chính công cấp huyện là giải pháp tốt để đổi mới về phương thức và lề lối làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Về những hạn chế, yếu kém

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất với những hạn chế, yếu kém nêu trong báo cáo của UBND tỉnh đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

1. An ninh trên một số địa bàn, lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp, trong đó nổi lên là hoạt động hoạt động truyền đạo trái phép lên vùng miền núi dân tộc chưa được đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả; tình hình đình công trong các doanh nghiệp FDI còn tiềm ẩn phức tạp.

2. Tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội gia tăng; tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em còn xảy ra nhiều, nhất là các vùng nông thôn, miền núi gây bức xúc trong dư luận; tình hình hoạt động của các nhóm thanh niên côn đồ, tội phạm trộm cắp, người nghiện ma túy gây phức tạp về an ninh trật tự ở các vùng nông thôn.

3. Vi phạm pháp luật trên lĩnh vực môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm còn xảy ra nhiều, hoạt động khai thác cát diễn ra ở nhiều địa phương gây thất thoát về tài nguyên khoáng sản, sạt lở đất canh tác, ô nhiễm môi trường và tác động phức tạp về an ninh trật tự.

4. Vi phạm về trật tự an toàn giao thông như quá khổ, quá tải tái diễn ở một số tuyến đường; việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, tập kết vật liệu đang xảy ra phổ biến. Công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho thuê lưu trú chưa chặt chẽ.

5. Tình hình mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp, nhất là ma túy dạng đá ngày càng diễn biến phức tạp. Việc mua bán, sử dụng một số loại ma túy mới như cỏ mỹ, lá khát, bóng cười, nước vui... đang trở thành trào lưu trong giới trẻ. Người nghiện ma túy tiếp tục gia tăng, toàn tỉnh hiện có 6.911 người nghiện có hồ sơ quản lý (tăng 202 người) và trên 2.700 người nghi nghiện ma túy, có ở 457/637 xã, phường, thị trấn, trong đó có 2.712 người đang được điều trị thay thế bằng Methadone. Công tác đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chưa đạt yêu cầu.

6. Về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Một số vụ việc giải quyết còn chậm; vẫn còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh, chỉ chú trọng giải quyết cho hết thẩm quyền mà chưa quan tâm đến giải quyết dứt điểm vụ việc, để công dân khiếu kiện lên cấp trên giải quyết tiếp; chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động, hòa giải, đối thoại ngay từ khi vụ việc mới phát sinh. Một số địa phương, nhất là cấp xã chưa thực hiện đầy đủ nghiêm túc lịch tiếp công dân theo định kỳ, chưa gắn với việc phân loại xử lý đơn, thư với đối thoại để giải quyết.

7. Về thực hiện cải cách hành chính: Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, ý thức chấp hành mệnh lệnh hành chính ở một số ngành, địa phương chưa nghiêm; ý thức trách nhiệm, chất lượng giải quyết công việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao; vẫn còn hiện tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình xử lý công việc.

II. VỀ BÁO CÁO CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH

1. Những kết quả đạt được

Sáu tháng đầu năm 2017, ngành kiểm sát đã có nhiều nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chỉ tiêu theo các Nghị quyết của Quốc hội, các chỉ tiêu nghiệp vụ của Viện trưởng Viện KSND tối cao cơ bản đạt yêu cầu.

a) Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự đạt được nhiều kết quả tích cực, không để xảy ra trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam, truy tố, xét xử oan, sai. Các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án trọng điểm được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời. Qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân đã yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 12

vụ, 4 bị can, ban hành 26 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, góp phần nâng cao chất lượng phát hiện, khởi tố, điều tra, hạn chế bỏ lọt tội phạm.

- Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự được tăng cường. Chủ động kiểm sát chặt chẽ 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố vụ án, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, nâng cao chất lượng yêu cầu điều tra, đảm bảo các hoạt động điều tra tiến hành đúng pháp luật. Qua kiểm sát đã hủy bỏ quyết định tạm giữ 2 trường hợp, không phê chuẩn gia hạn tạm giữ 1 trường hợp, không phê chuẩn lệnh tạm giam 3 bị can; yêu cầu cơ quan điều tra bắt tạm giam 5 bị can.

- Viện kiểm sát các cấp đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự. Theo báo cáo, Viện kiểm sát các cấp đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 1073 vụ, 2038 bị cáo, tòa án đã xét xử 793 vụ, 1421 bị cáo; phúc thẩm 118 vụ, 166 bị cáo, tòa án đã xét xử 65 vụ, 83 bị cáo. Phối hợp với cơ quan công an và Tòa án nhân dân xét chọn 71 vụ án trọng điểm, 86 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm. Ban hành 12 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử.

- Chất lượng công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của Viện kiểm sát các cấp tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, kết quả được nâng lên. Ban hành 1 kháng nghị, 22 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc tạm giữ, tạm giam. Yêu cầu cơ quan Công an áp giải 12 trường hợp đi chấp hành hình phạt tù; đề nghị đưa ra khỏi danh sách 19 trường hợp không đủ điều kiện xét giảm. Ban hành 2 yêu cầu Tòa án ra quyết định thi hành án, 8 kháng nghị, 63 kiến nghị đối với cơ quan, đơn vị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án hình sự.

- Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật tiếp tục có chuyển biến. Qua kiểm sát đã ban hành 42 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong quá trình thụ lý và giải quyết các vụ việc của Tòa án hai cấp; 2 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật; 8 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

2. Về những hạn chế, yếu kém.

- Chất lượng kiểm sát xét xử vụ án hình sự ở một số Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chưa tương xứng với chức năng nhiệm vụ được giao. Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên có được nâng lên nhưng chưa đồng đều, một số trường hợp khi tranh tụng với luật sư, kiểm sát viên thực hiện kỹ năng tranh tụng chưa thuyết phục, còn né tránh, có tâm lý ngại tranh luận. Việc kiểm sát điều tra ở một số vụ án hình sự chưa chặt chẽ nên vẫn còn 18 vụ phải trả hồ sơ điều tra bổ sung do lỗi của Kiểm sát viên. Một số đơn vị chưa tổng hợp các dạng vi phạm của Cơ quan điều tra để kịp thời ban hành kiến nghị.

- Việc kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình ở một số đơn vị cấp huyện chưa đạt yêu cầu, chưa phát hiện được các vi phạm của Tòa án cùng cấp để kịp thời ban hành kháng nghị, kiến nghị.

- Một số cuộc kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của Viện kiểm sát cấp huyện còn hạn chế chưa phát hiện vi phạm hoặc có phát hiện vi phạm nhưng chưa áp dụng biện pháp phù hợp để yêu cầu chấm dứt, khắc phục vi phạm nên hiệu quả công tác chưa cao.

III. VỀ BÁO CÁO CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

1. Những kết quả đạt được

Sáu tháng đầu năm 2017, ngành Tòa án nhân dân tiếp tục có những nỗ lực cố gắng, nâng cao trách nhiệm trong công tác xét xử và thi hành án hình sự. Chất lượng xét xử tiếp tục được nâng lên, án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán giảm và thấp hơn so với tỷ lệ quy định của Tòa án nhân dân tối cao. Chú trọng nâng cao chất lượng xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp và quy định của pháp luật về tố tụng, nên công tác xét xử trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Hầu hết các vụ án đều được giải quyết, xét xử trong thời hạn luật định. Tòa án các cấp đã thụ lý 5.404 vụ án các loại, đã giải quyết, xét xử 3.982 vụ, đạt tỷ lệ 73,6 %; một số nhóm tội phạm chiếm tỷ lệ cao, như: Tội phạm ma túy 25,8% (289 vụ); tội trộm cắp tài sản 21,2% (237 vụ); tội đánh bạc 14,6% (163 vụ); tội cố ý gây thương tích 10,3% (116 vụ).

- Trong công tác xét xử các vụ án hình sự các bản án Tòa án tuyên đều nghiêm minh, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người có tội, xử lý nghiêm minh những bị cáo chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố, chống đối, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp. Tổ chức 60 phiên tòa xét xử lưu động tại địa bàn nơi xảy ra vụ án, qua đó góp phần tuyên truyền pháp luật, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương quan tâm, theo dõi và đồng tình ủng hộ.

- Chất lượng giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự và vụ án hành chính tiếp tục được nâng lên: mặc dù số lượng các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình mà các Tòa án phải giải quyết tăng nhưng hầu hết các vụ án đều được các Tòa án đưa ra xét xử trong thời hạn luật định. Trong quá trình giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình Tòa án luôn chú trọng công tác hòa giải và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết vụ án hành chính. Tỷ lệ hòa giải trong án hôn nhân gia đình là 15 vụ, chiếm 0,64%; công nhận sự thỏa thuận của các đương sự là 1.695 vụ, chiếm 72,2%.

2. Hạn chế, yếu kém

- Vẫn còn một số bản án có sai sót bị kháng cáo, kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm xét xử đã hủy án, sửa án. Án bị hủy là 4 vụ, án sửa là 02 vụ.

- Việc giải quyết một số vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình còn vi phạm như: chậm gửi thông báo thụ lý, các bản án, quyết định, hồ sơ cho Viện kiểm sát; trong việc thực hiện các quy định về án phí, lệ phí; viện dẫn căn cứ pháp

luật không đầy đủ, không chính xác; vi phạm trong việc áp dụng căn cứ pháp luật...

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh. Ban Pháp chế đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện một số vấn đề sau đây.

1. Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh

Tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc chấp hành Luật Tiếp công dân, trong đó cần đề cao vai trò của HĐND, Đại biểu HĐND trong việc giám sát trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND cấp huyện, các xã, phường, thị trấn nhất là những vụ việc phức tạp, đông người, tồn đọng, kéo dài đang được dư luận quan tâm.

2. Đối với UBND tỉnh

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và tổ chức trong giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường quản lý, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính để có những giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các phương án, kế hoạch nghiệp vụ, đảm bảo giữ vững an ninh trên tuyến biên giới, tuyến biển, vùng miền núi dân tộc và an ninh trên lĩnh vực kinh tế, văn hoá tư tưởng, tôn giáo, an ninh xã hội và thông tin truyền thông. Không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng và biểu tình, đình công phức tạp.

- Tập trung điều tra, xử lý các loại tội phạm hình sự nổi, các băng, ổ nhóm tội phạm. Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy và đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện bắt buộc. Nâng cao chất lượng công tác phát hiện, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, môi trường và các loại tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; trọng tâm là vi phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và vi phạm về trật tự an toàn giao thông, kiểm chế làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

- Tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo hướng tăng cường đối thoại với công dân để chấm dứt các vụ việc. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn tiềm ẩn hoặc đã phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp, gay gắt. Chỉ đạo các ngành, các cấp chú trọng công tác

tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, trong đó tập trung phổ biến sâu rộng các quy định của Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân.

3. Đối với các cơ quan tư pháp

Đề nghị Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình kịp thời có các giải pháp để khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

4. Đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, nhất là công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nhằm chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa; kiên quyết, kịp thời ban hành các kiến nghị, kháng nghị khi phát hiện vi phạm, sai sót của các cơ quan tố tụng; chú trọng ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

5. Đối với Tòa án nhân dân tỉnh

Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết án, bảo đảm các phán quyết của Tòa án phải đúng quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán và tránh các sai sót về viện dẫn căn cứ pháp luật không đầy đủ, không chính xác; vi phạm trong việc áp dụng căn cứ pháp luật... nhằm góp phần bảo đảm thực thi có hiệu quả các quy định của Hiến pháp, pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác hòa giải trong giải quyết các vụ, việc về dân sự, thực hiện tốt công tác đối thoại trong giải quyết án hành chính.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế thẩm tra về tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát; công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2017; tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Nơi nhân:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu VT; PC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Phan Thanh Thuận